



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานวิจัย (อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2) โทร.42129
ที่ ศธ 0514.1.61.5 / 265 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556



เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย การประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงาน วิจัย ทั้งในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลผลิตงานวิจัยของนักวิจัยของเครือข่าย นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิจัยตามกรอบและเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน รายละเอียดปรากฏตามโครงการและกำหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฉะนั้น จึงใคร่ขออนุมัติจัดประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขออนุมัติให้ข้าราชการ และลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2545 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
2. ขออนุมัติเรียกเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป	อัตรา 2,000	บาท
2.2 ผู้นำเสนอผลงานระดับชาติ	อัตรา 2,500	บาท
2.3 ผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ	อัตรา 3,000	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเกษิทธิ์ ศรีภักดา)
หัวหน้างานสารบรรณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

15 ก.พ. 2556

(ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ)

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ก.พ. 2556